

แฉเครื่องสำอางอันตราย! ขายเกลื่อนตลาดนัด-ห้าง สีทาตา-ลิปสติกเสียงมะเร็ง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แฉเครื่องสำอางอันตรายเกลื่อนห้างสรรพสินค้า-ตลาดนัด ทั้งลิปสติก-อายแชโดว์ ละเมิดกฎใช้สีต้องห้ามเสียงมะเร็ง สรรวจพบทั่วประเทศเจอลิปสติกถึง 164 ตัวอย่าง อายแชโดว์อีก 423 ชนิด สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งกำกับดูแลและจัดการด่วน

เครื่องสำอาง

นพ.ไพจิตร วราจิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ว่า กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายได้จัดทำโครงการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วนภูมิภาค 10 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสำรวจที่ห้ามใช้ในลิปสติกและเครื่องสำอางทาเปลือกตาหรืออายแชโดว์ ที่มีจำหน่ายในตลาดนัด ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งตลาดในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลจากการสำรวจและสุ่มซื้อตัวอย่างลิปสติกและอายแชโดว์ 1,116 ตัวอย่าง โดยแยกเป็นลิปสติก 693 ตัวอย่าง พบว่ามีตัวอย่างที่ใช้สีห้ามใช้ 164 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.67 แบ่งเป็นตัวอย่างที่ผลิตภายในประเทศซึ่งมีฉลากระบุรายละเอียดครบถ้วน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.9 และตัวอย่างที่มีฉลากระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ 149 ตัวอย่าง หรือ ร้อยละ 38.3 สำหรับตัวอย่างอายแชโดว์ 423 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ใช้สีห้ามใช้ 70 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.55 แบ่งเป็นตัวอย่างที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดของฉลากครบถ้วน 3 ตัวอย่าง และตัวอย่างที่มีฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ 67 ตัวอย่าง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ผลการสำรวจทำให้ทราบว่า มีการใช้สี CI No.15585

และสี CI No.45170 ในตัวอย่างลิปสติกและอายแชโดว์ที่เก็บจากทุกภาค ขณะที่สีห้ามใช้อื่นๆ มีพบบ้างแต่ไม่ครบทุกพื้นที่ โดยสีห้ามใช้ที่พบเป็นสีที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 20 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 เรื่อง "กำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง" หรือเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกที่มีสัมผัสกับเยื่อ ซึ่งรวมถึงบริเวณริมฝีปากและรอบดวงตา อีกทั้งเป็นสีที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการของสหภาพยุโรป และ ASEAN Cosmetic Document 2003 ห้ามใช้กับเครื่องสำอางทุกชนิด

"สีห้ามใช้เหล่านี้ได้มีการทดสอบแล้วว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย และสุนัข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภคได้รับทราบ และดำเนินการต่อไปแล้ว" นพ.ไพจิตรกล่าว

นพ.ไพจิตรกล่าวว่า ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า เครื่องสำอางที่มีฉลากภาษาไทยครบถ้วนนั้น พบการใช้สีที่ห้ามเป็นส่วนผสมในการผลิตในอัตราที่น้อยกว่า เครื่องสำอางที่มีฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ มีชื่อและลักษณะใกล้เคียงกับลิปสติกและอายแชโดว์ที่ห้ามนำเข้า